

ที่ พล ๐๖๑๘.๓ / ว ๑๙๐๗



ที่ว่ากรมอำนวยการ
ถนนพิษณุโลก - เต้นชัย พล ๖๕๑๖๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ปัญหาคนไทยถูกหลอกไปทำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์, นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง, กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดพิษณุโลก ว่า กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เกี่ยวกับกรณีคนไทยถูกหลอกไปทำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย ซึ่งตั้งแต่นั้นปี ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้รับคำร้องขอรับความช่วยเหลือแล้วประมาณ ๔๐๐ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ลักษณะการถูกหลอกหลวง

๑.๑ การประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน เป็นการลงรับสมัครงานเฟสบุ้คที่ระบุลักษณะงานและค่าตอบแทนดีมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานการตลาดในฐานะฝ่ายธุรการเพื่อตอบข้อความลูกค้าบนเว็บไซต์ การพ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑.๒ ลักษณะการลักลอบเข้าราชอาณาจักรกัมพูชา บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางจากภูมิลำเนามายังกรุงเทพมหานคร และเดินทางต่อไปยังชายแดนที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วโดยจะมีคนของบริษัทพาลักลอบข้ามแดนไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติในช่วงดึกและจะมีรถมารับไปยังจุดหมายที่บริษัทกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดพระสีหนุ และกรุงพนมเปญ

๑.๓ ลักษณะการทำงาน สัญญางานส่วนใหญ่เป็นสัญญาจ้าง ๖ เดือน โดยการฉ้อโกงเงินจากลูกค้าชาวไทยให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เมื่อได้เงินจากลูกค้าชาวไทยตามเป้าหมาย บริษัทนั้นจะปิดเว็บไซต์ดังกล่าวและเปิดเว็บไซต์ใหม่เพื่อทำการฉ้อโกงต่อไป ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะถูกทรมาน หรือถูกขายให้บริษัทอื่นหากกลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องการลาออกจากงานจะต้องจ่ายเงิน ๑ - ๓ แสนบาท

๒. การดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

เมื่อได้รับคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากคนไทยแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญจะจัดทำคำร้องส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะติดตามการเข้าปฏิบัติการของตำรวจกัมพูชาเป็นระยะ พร้อมนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนคนไทยผ่านสื่อของสถานเอกอัครราชทูตฯ และช่องทางสื่อสารกับชุมชนไทยมาโดยตลอด

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ตำรวจกัมพูชาใช้เวลานานในการพิจารณาเข้าให้ความช่วยเหลือ และผู้เสียหายอาจไม่ได้รับความสะดวกช่วยเหลือ นอกจากนี้ ผู้เสียหายที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญแล้วหลบหนีออกจากที่พักพิงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้ เพื่อไปทำงานในลักษณะเดิม และกลับมาขอความช่วยเหลืออีกครั้งในเวลาต่อมา

เพื่อให้มีให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกถูกหลอกลวงไปทำงานดังกล่าว จึงให้หน่วยงานทำการประชาสัมพันธ์และสอดส่องเฝ้าระวังปัญหาคนไทยถูกหลอกลวงไปทำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมายให้กับประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี



(ศราวุธ จันทวงศ์)
นายอำเภอวัดโบสถ์

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทร.๐๕๕-๒๙๑๓๑๖